



ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

อนุสนธิคำสั่งกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่ ๒๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น โดยมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กำหนด และประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวประจำปี

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ในคราวประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กำหนด และที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว จึงประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๑ ราย ตามบัญชีท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสาวอุษณี กังวารจิตต์)

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
 แบบทำประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
 ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
๑	นางสาวอภิสนันท์ ปัญญามูลวงศา	นักพัฒนาสังคม ชำนาญการ	ศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว (ศปก.สค.)
๒	นางสาวพรทิพย์ เอื้ออุฬาร	นักพัฒนาสังคม ชำนาญการ	กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว
๓	นางสาวธิดา พงษ์เจริญชัย	นักพัฒนาสังคม ชำนาญการ	กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
๔	นางสาวชยพร ภู่อื่น	นักพัฒนาสังคม ชำนาญการ	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
๕	นางสาวอภิญา เจริญฉ่ำ	นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนชำนาญการ	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
๖	นางสาวณัฐธิดา เหลืองสุขโสภณ	นักพัฒนาสังคม ชำนาญการ	กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ
๗	นางสาวภาวินีย์ ชันทะเลเสน	เจ้าพนักงานการเงิน และบัญชีชำนาญงาน	สำนักงานเลขานุการกรม
๘	นายเปรม ต้นกุล	เจ้าพนักงานการเงิน และบัญชีปฏิบัติงาน	ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย
๙	นายสุรินทร์ เสนชู	ช่างไม้ ระดับ ช๔	ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา
๑๐	นางจุฬาลักษณ์ นวลจันทร์	พนักงานสถิติ ระดับ ส๔	ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนภา จังหวัดขอนแก่น
๑๑	นางสาวระพีพรรณ จรรย์านะ	ผู้สอนวิชาชีพ ระดับ ส๓	ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง